

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

---

## 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริษัทอื่นและให้บริการด้านบริหาร และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 555 อาคารราชาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานของข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มกิจการ คือ T S Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ซึ่งจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 67.90 โดยเป็นบริษัทในเครือของ Tata Steel Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย

TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แจ้งให้บริษัททราบว่า ยังคงร่วมมือกับนักลงทุนที่มีศักยภาพเพื่อดำเนินการตามแผนการหาพันธมิตรสำหรับธุรกิจของกลุ่มกิจการต่อไป

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต การรับจ้างผลิต จำหน่ายและซื้อมาขายไป สินค้าเหล็กเส้น เหล็กหลอด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท เอ็น.ที.เอส.”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเป็นจำนวน 2,439 ล้านบาท และ 2,375 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จำนวนหนี้สินหมุนเวียนได้รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่ เป็นจำนวน 3,092 ล้านบาท และ 2,441 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทใหญ่รับรองว่าจะยังคงสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัท เอ็น.ที.เอส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท เอ็น.ที.เอส. สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างน้อยในอีก 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้จัดทำแผนธุรกิจรวมถึงแผนปรับปรุงการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท เอ็น.ที.เอส. แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการสภาพคล่องในลักษณะของกลุ่มกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

## 2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

### 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องอธิบายในนโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุข้อ 2.9 และนโยบายการบัญชีเรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จำหน่าย) ที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งจะกล่าวในหมายเหตุข้อ 2.10

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการขาดดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุข้อ 4

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไม่ได้บันทึกเงินลงทุนใน บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทเหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจากบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานและไม่มีกรรมกรที่มีอำนาจลงนามผูกพันในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด กลุ่มกิจการและบริษัทย่อยดังกล่าวได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจำนวนเงิน 1,241 บาท ในราคาทุน (หมายเหตุข้อ 13)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

### 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

#### 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

##### ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอน ในการกำหนดและรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งกำหนดให้กลุ่มกิจการต้องรับรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรู้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงจำนวนเงินที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรู้รายได้ตามหลักการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายได้จากสัญญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กลุ่มกิจการได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (IFRS 15) เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ามาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจการได้ใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรนสำหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์และสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของ IFRS 15

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการโดย

- การรับรู้รายได้จากการขายเป็นการรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (point in time) สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบการควบคุมของสินค้าดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และ
- การรับรู้รายได้จากการให้บริการเป็นการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (over time) สำหรับภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาหลังจากส่งมอบการควบคุมของสินค้าให้แก่ลูกค้าได้แก่ การประกันภัยและการขนส่งสินค้า

มูลค่าของรายการจะต้องบันทึกส่วนให้แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญาโดยใช้เกณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติของกลุ่มกิจการดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนเงินของแต่ละรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องรายได้ฉบับใหม่เทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ฉบับก่อน

	งบการเงินรวม		
	จำนวนเงินตามที่ยังรายงาน	ผลกระทบจาก IFRS 15	จำนวนเงินตามมาตรฐานรายได้ฉบับก่อน
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>			
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>			
รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	20,124,731	(78,196)	20,046,535
ต้นทุนขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	(19,378,925)	66,483	(19,312,442)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(185,001)	11,713	(173,288)

**2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563**

กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่ มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

**ก) เครื่องมือทางการเงิน**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32	เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19	เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและ การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกัน ความเสี่ยง การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

**ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมด ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการ ต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง มีมูลค่าต่ำ

**ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่น ๆ**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ได้แก่

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19	เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23	เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เกิด กำไรที่นำมาจัดสรรเงินปันผล

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการบัญชีสำหรับกรณีที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ ในการคำนวณต้นทุนบริกรในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิต่อระยะเวลาที่เหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าหากสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน และมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นำเหตุผลว่าจะตรวจสอบหรือไม่มาเป็นข้อในการพิจารณา
- หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคำนวณบัญชีภาษีเงินได้ด้วย
- กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ

## 2.3 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

### ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน โดยต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุน จะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน

### ข) รายการระหว่างกัน

รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

## 2.4 การรวมธุรกิจ

กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตามวิธีซื้อสำหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป
- หนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม
- ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกรวบรวมมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ

ผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ของส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจำนวนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรหรือขาดทุน

### ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

### การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ

หากการรวมธุรกิจดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกิจ จะถูกรวมมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

### การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับ

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ขายจะไม่มีกรวัดมูลค่าใหม่

## 2.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

### ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกิจการและกลุ่มกิจการ

**ข) รายการและยอดคงเหลือ**

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือวันที่ตราค่าหากการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุนด้วย

**2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและเงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

**2.7 ลูกหนี้การค้า**

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

**2.8 สินค้าคงเหลือ**

สินค้านำคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้านำคงเหลือประเภทสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านำระหว่างผลิต คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และสินค้านำคงเหลือประเภทสินค้าสำเร็จรูปซื้อเข้ามาเพื่อขาย วัดถุดิบ อะไหล่ วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง ค่าสูญหายในการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

## 2.9 เงินลงทุน

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ

### เงินลงทุนเพื่อค่าและเงินลงทุนเพื่อขาย

เงินลงทุนเพื่อค่าและเงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขายนั้นออกไป

### เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนด

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

### เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

### การจำหน่ายเงินลงทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นรวมถึงผลสะสมของรายการกำไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ จะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

## 2.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จำหน่าย)ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จำหน่าย)จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จำหน่าย) นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

กลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จำหน่าย)เพื่อให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กำไรจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จะรับรู้ได้ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

กลุ่มกิจการจะไม่คิดค่าเสื่อมราคาหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จำหน่าย)ที่ถือไว้เพื่อขาย



## 2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5 - 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 25 ปี
อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องตกแต่ง	3 - 25 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกำไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ

## 2.12 ค่าความนิยม

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่าสะสม

เพื่อวัตถุประสงค์ของการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมจะถูกบันทึกไปยังหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยมดังกล่าวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนั้นจะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กลุ่มกิจการที่ใช้ในการประเมินค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบริหารภายในกิจการ ซึ่งก็คือบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

## 2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

### การซื้อสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ถึง 10 ปี

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

## 2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการไม่ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

## 2.15 สัญญาเช่าระยะยาว

### สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาเช่าการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะบันทึกส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

## 2.16 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่งจะนำไปรวมคำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกิจการจะตัดรายการเงินกู้ยืมออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาวะผูกพันตามสัญญานั้นได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ได้โอนให้กับกิจการอื่นและสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รับมาจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงิน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 2.17 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (สินทรัพย์ที่ต้องใช้เวลานานในการทำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์) ต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

## 2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

### ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

## 2.19 ผลประโยชน์พนักงาน

### ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น เงินเดือน ค่าแรง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และอื่น ๆ ของพนักงานปัจจุบันรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

### ข) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ภายใต้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

### ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

### ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มกิจการให้ทองเป็นรางวัลแก่พนักงาน เมื่อพนักงานทำงานให้กลุ่มกิจการเป็นเวลาครบทุก 5 ปีแต่สูงสุดไม่เกิน 7 รอบ

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

### จ) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

## 2.20 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

## 2.21 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสิทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของผู้ถือหุ้น

## 2.22 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับจากการขนส่งสินค้า และให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

### การขายสินค้า

กลุ่มกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะรับรู้รายได้เมื่อโอนการควบคุมในสินค้านั้นไปยังลูกค้าซึ่งก็คือเมื่อส่งมอบสินค้า และไม่มีภาระผูกพันที่อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรับในสินค้าของลูกค้า การส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปยังสถานที่ที่กำหนด ความเสี่ยงของการล่าช้าและการสูญเสียได้ถูกโอนไปยังผู้ขาย และเมื่อผู้ขายได้ยอมรับสินค้าตามสัญญาขายแล้ว ซึ่งภาระผูกพันของกลุ่มกิจการสิ้นสุดลงหรือกลุ่มกิจการมีข้อบ่งชี้ว่าเกณฑ์ในการยอมรับทั้งหมดเป็นที่น่าพอใจ

โดยปกติสินค้าจะขายพร้อมกับให้ส่วนลดตามปริมาณโดยอ้างอิงจากยอดขายทั้งหมดตลอดระยะเวลา 12 เดือน รายได้จากการขายนี้จะรับรู้ตามราคาที่จะระบุไว้ในสัญญา หักด้วยส่วนลดตามจำนวนที่ประมาณการไว้ ซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีมูลค่าที่คาดหวังจากข้อมูลในอดีต โดยกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญหนี้สินที่ต้องชำระคืน (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น) จะรับรู้สำหรับส่วนลดตามปริมาณที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับยอดขายจนถึงสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกิจการพิจารณาว่าไม่มีองค์ประกอบทางการเงินที่มีนัยสำคัญเนื่องจากการขายมีระยะเวลาการชำระเงินภายใน 10 ถึง 90 วัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในตลาด

ภาวะผูกพันของกลุ่มกิจการในการชอมหรือเปลี่ยนสินค้าที่ผิดปกติภายใต้เงื่อนไขการรับประกันจะรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินและต้นทุนขาย

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า เนื่องจากเป็นจุดที่กลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดเว้นแต่กำหนดเวลาในการชำระเงิน

#### การให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

#### สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้า

สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้าหรือจ่ายในนามของลูกค้าแก่บุคคลหรือกิจการอื่น รวมถึงส่วนลดหรือเงินคืนในอนาคต จะรับรู้เป็นรายการหักจากรายได้ เว้นแต่การจ่ายสิ่งตอบแทนนั้นเป็นการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการแยกต่างหาก

#### องค์ประกอบของการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการคาดว่าจะไม่มีการทำสัญญาซึ่งระยะเวลาระหว่างการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาไปยังลูกค้าและการชำระเงินของลูกค้าจะไม่เกินหนึ่งปี ดังนั้นกลุ่มกิจการไม่ได้ปรับปรุงราคาของรายการด้วยมูลค่าของเงิน (Time value of money)

#### รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
- รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
- รายได้จากการขายเศษซากรับรู้เมื่อมีการขายเกิดขึ้นจริง

## 2.23 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### 3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

#### 3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

การจัดการความเสี่ยงดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ

- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ที่ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มกิจการได้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดเตรียมแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่มีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่ดีและมีความเหมาะสมกับกลุ่มกิจการตามสภาวะการณ์ในขณะนั้น

- ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

จำนวนเงินสดที่มีอยู่เพียงพอย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอำนวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนและการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอ

- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ กลุ่มกิจการจึงได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น

### 3.2 การบัญชีสำหรับอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกิจการได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เครื่องมือดังกล่าวรับรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรก

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่กลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวในอัตราแลกเปลี่ยน โดยการกำหนดอัตราที่จะใช้รับรู้สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่จะได้รับจริง หรือที่จะใช้รับรู้หนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องจ่ายชำระ และวัดมูลค่าของอนุพันธ์ทางการเงินหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและรายการขาดทุนจากเครื่องมืออนุพันธ์จะนำมาหักกลบกันในการนำเสนอรายงานทางการเงิน และจะแสดงรวมอยู่ในรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายละเอียดของอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30

### 3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือ โดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี

## 4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

### 1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มกิจการได้กำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับประมาณการผลขาดทุน อันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการที่กลุ่มกิจการได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิดนัดชำระหนี้และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด



2) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้านำมาดลง

กลุ่มกิจการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้านำมาดลงเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้านำมาดลงเหลือ โดยฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณโดยการวิเคราะห์ความล้าสมัยและเคลื่อนไหวซ้ำของสินค้า สินค้านำมาดลงเหลือจะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่ามีสภาพและไม่สามารถขายได้

3) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานสำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการโดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

4) การด้อยค่าของค่าความนิยม

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ (หมายเหตุข้อ 16)

5) การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะมีประโยชน์ทางภาษีในอนาคต โดยการประเมินจากโอกาสที่กลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้พิจารณาจากจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลาเพื่อประมาณการจำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มกิจการควรรับรู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 5 การจัดการเงินทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

## 6 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานได้รายงานให้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มกิจการซึ่งผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน (คณะกรรมการ) ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

การดำเนินงานของกลุ่มกิจการเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย การขายของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ส่วนการขายส่งออกต่างประเทศนั้นเป็นส่วนที่ไม่มีสาระสำคัญ ดังนั้น รายได้จากการขายสินค้า ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น กำไรสำหรับปี และสินทรัพย์ทั้งหมดของส่วนงานแสดงตามรูปแบบที่นำเสนอในงบการเงินนี้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องมีจังหวะเวลาการรับรู้รายได้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) จำนวน 20,044 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 22,105 ล้านบาท) และตลอดช่วงเวลาที่ใช้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (over time) จำนวน 81 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 117 ล้านบาท)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีรายการกับกลุ่มกิจการเป็นสัดส่วนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10.0 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มกิจการ (พ.ศ. 2562 : กลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีรายการกับกลุ่มกิจการเป็นสัดส่วนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10.0 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มกิจการเป็นจำนวน 1 ราย ซึ่งรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้ามีจำนวน 2,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขายในประเทศ)

## สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

รายได้จากส่วนงาน

ในประเทศ

ต่างประเทศ

งบการเงินรวม	
พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
พันบาท	พันบาท
18,288,118	19,753,096
1,836,613	2,469,270
20,124,731	22,222,366

## 7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

## ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
เงินสดในมือ	1	1	-	-
เงินฝากธนาคาร				
- ประเภทกระแสรายวัน	511,214	50,127	419,934	2,312
- ประเภทออมทรัพย์	65,780	876,639	12,953	704,560
	576,995	926,767	432,887	706,872

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>				
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	0.55	-	0.55	-
- ประเภทออมทรัพย์	0.05 - 0.50	0.05 - 0.87	0.05 - 0.08	0.10 - 0.87

ข) รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(392)	(439)	(15)	(21)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,925	1,561	1,925	1,561
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้	-	(6,067)	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	(130)	-	-	-
	1,403	(4,945)	1,910	1,540

ค) เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และ				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง	14,247	(76,469)	(1)	1,225
หนี้สินหมุนเวียนอื่น และ				
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(7,486)	(8,367)	386	(8,752)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(11,948)	(12,373)	(296)	(5,771)
	(5,187)	(97,209)	89	(13,298)

ง) การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ดอกเบี้ยจ่าย	(53,654)	(74,499)	(28,648)	(33,509)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

จ) รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มกิจการบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 2.3 ล้านบาท

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ตัดสินใจขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายตาม ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ และรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 0.13 ล้านบาท

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่เกิดจากการซื้อและการเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
เจ้าหน้าที่ซื้ออาคารและอุปกรณ์ และ				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา	59,133	13,485	3,537	254
บวก <u>ซื้อระหว่างปี</u>	199,222	303,847	266	18,017
หัก <u>เงินสดจ่ายระหว่างปี</u>	(245,494)	(258,199)	(3,787)	(14,734)
เจ้าหน้าที่ซื้ออาคารและอุปกรณ์ และ				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป	12,861	59,133	16	3,537
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น				
จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์	-	42,975	-	-

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	497,726	680,939	-	-
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 31 ข))	226,196	58,385	10,676	9,428
หัก <u>ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ</u>	(93,307)	(93,299)	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	630,615	646,025	10,676	9,428
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	2,943	1,356	28	-
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 31 ข))	44	328	13,678	7,464
รายได้ค้างรับ	262	669	262	669
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	16,414	27,220	5,834	13,427
	650,278	675,598	30,478	30,988

ลูกหนี้การค้ามีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามปกติที่กำหนดไว้ 10 วัน ถึง 90 วัน (พ.ศ. 2562 : 10 วัน ถึง 90 วัน)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	567,018	531,896	10,676	9,428
ค้างเกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	58,238	62,413	-	-
3 - 6 เดือน	5,359	51,699	-	-
6 - 12 เดือน	-	-	-	-
เกินกว่า 12 เดือน	93,307	93,316	-	-
	723,922	739,324	10,676	9,428
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(93,307)	(93,299)	-	-
	630,615	646,025	10,676	9,428

ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการได้ทำสัญญา "Receivable Purchase Agreement" เพื่อทำการขายลดลูกหนี้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งรายการดังกล่าวได้ออนความเสี่ยงและผลตอบแทนเฉพาะจำนวนที่ผู้ซื้อยอมรับไปยังผู้ซื้อแล้ว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ขายลดลูกหนี้ให้กับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวน 9,195 ล้านบาท และ 9,274 ล้านบาท ตามลำดับ

9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
วัตถุดิบ	694,352	1,075,281	-	-
งานระหว่างทำ	225,981	450,403	-	-
สินค้าสำเร็จรูป	786,780	766,364	-	-
อะไหล่	477,047	505,633	-	-
วัสดุของใช้สิ้นเปลือง และอื่น ๆ	277,203	397,507	-	-
	2,461,363	3,195,188	-	-
<u>หัก</u> ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ				
- อะไหล่	(49,997)	(49,997)	-	-
- วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่น ๆ	(18,192)	(18,192)	-	-
	2,393,174	3,126,999	-	-
<u>บวก</u> สินค้าระหว่างทาง	122,159	61,351	-	-
	2,515,333	3,188,350	-	-

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ต้นทุนขายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	19,378,925	21,619,553	-	-
ตัดจำหน่ายลูกกลิ้ง	36,562	34,941	-	-

10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน	113,377	128,700	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,206	12,391	529	552
	127,583	141,091	529	552

11 เงินลงทุนเพื่อขาย

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	1,200	3,500	-	-
ขายเงินลงทุน	(1,200)	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ เงินลงทุนเพื่อขาย	-	(2,300)	-	-
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	-	1,200	-	-

เงินลงทุนเพื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยมูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

## 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : พันบาท)					
		พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	วิธีราคาทุน พ.ศ. 2563			วิธีราคาทุน พ.ศ. 2562		
				ราคาทุน	ค่าเผื่อ การด้อยค่า	ราคาตาม บัญชี (สุทธิ)	ราคาทุน	ค่าเผื่อ การด้อยค่า	ราคาตาม บัญชี (สุทธิ)
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	ไทย	99.99	99.99	2,554,386	-	2,554,386	2,554,386	-	2,554,386
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด	ไทย	99.99	99.99	3,656,874	-	3,656,874	3,656,874	-	3,656,874
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไทย	99.76	99.76	9,181,787	(3,380,000)	5,801,787	9,181,787	(3,380,000)	5,801,787
				15,393,047	(3,380,000)	12,013,047	15,393,047	(3,380,000)	12,013,047

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ทำการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น

### 13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสেস จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ในอัตราร้อยละ 24 ของทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน และไม่มีกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันในบริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสেস จำกัด กลุ่มกิจการได้บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นจำนวนเงิน 1,241 บาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นมีจำนวน 146.16 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 176.40 ล้านบาท) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ถูกประเมินโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลดซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ มูลค่ายุติธรรมนี้ ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 3 ของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	งบการเงินรวม						รวม พันบาท
	ที่ดิน พันบาท	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง พันบาท	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ พันบาท	อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องตกแต่ง พันบาท	ยานพาหนะ พันบาท	งานระหว่าง ก่อสร้าง พันบาท	
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561</b>							
ราคาทุน	798,694	4,498,560	12,406,246	202,796	3,081	22,175	17,931,552
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(2,824,539)	(9,766,854)	(142,394)	(2,862)	-	(12,736,649)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์	-	(1,124,556)	(778,855)	(7)	-	-	(1,903,418)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	798,694	549,465	1,860,537	60,395	219	22,175	3,291,485
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>							
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	798,694	549,465	1,860,537	60,395	219	22,175	3,291,485
ซื้อสินทรัพย์	-	42,975	5,414	4,913	-	272,223	325,525
เพิ่มจากประมาณการหนี้สินค้ำเรือถอน	-	1,068	-	-	-	-	1,068
โอนสินทรัพย์	-	13,763	174,149	23,444	-	(211,356)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	-	(28,437)	(2,137)	(380)	-	(30,954)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	28,418	2,118	380	-	30,916
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	(8,363)	-	(2,583)	-	-	(10,946)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	8,363	-	2,103	-	-	10,466
ค่าเสื่อมราคา	-	(79,954)	(367,870)	(20,694)	(55)	-	(468,573)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	798,694	527,317	1,672,211	67,559	164	83,042	3,148,987
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>							
ราคาทุน	798,694	4,548,003	12,557,372	226,433	2,701	83,042	18,216,245
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(2,896,130)	(10,106,306)	(158,867)	(2,537)	-	(13,163,840)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์	-	(1,124,556)	(778,855)	(7)	-	-	(1,903,418)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	798,694	527,317	1,672,211	67,559	164	83,042	3,148,987

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินรวม						
	ส่วนปรับปรุง		เครื่องจักรและ อุปกรณ์	อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องตกแต่ง	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
	ที่ดิน ที่ดิน พื้นที่	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่					
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562</b>							
ราคาทุน	798,694	4,548,003	12,557,372	226,433	2,701	83,042	18,216,245
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(2,896,130)	(10,106,306)	(158,867)	(2,537)	-	(13,163,840)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์	-	(1,124,556)	(778,855)	(7)	-	-	(1,903,418)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	798,694	527,317	1,672,211	67,559	164	83,042	3,148,987
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>							
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	798,694	527,317	1,672,211	67,559	164	83,042	3,148,987
ซื้อสินทรัพย์	-	-	4,362	2,963	-	186,054	193,379
โอนสินทรัพย์	-	713	228,677	14,847	45	(244,282)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	(43)	(24,872)	(3,334)	-	-	(28,249)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	43	24,872	3,325	-	-	28,240
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	-	(14,735)	(18)	-	-	(14,753)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	14,735	18	-	-	14,753
ค่าเสื่อมราคา	-	(72,579)	(354,943)	(22,821)	(56)	-	(450,399)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	798,694	455,451	1,550,307	62,539	153	24,814	2,891,958
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>							
ราคาทุน	798,694	4,548,673	12,750,804	240,891	2,746	24,814	18,366,622
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(2,968,666)	(10,421,642)	(178,345)	(2,593)	-	(13,571,246)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์	-	(1,124,556)	(778,855)	(7)	-	-	(1,903,418)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	798,694	455,451	1,550,307	62,539	153	24,814	2,891,958

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการซื้อในตารางข้างต้นในระหว่างปี พ.ศ. 2562 ได้รวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าจำนวน 43 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วได้รับความเสียหายบางส่วน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยความเสียหายครบทั้งจำนวนแล้วจากบริษัทประกันเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบันทึกอยู่ในรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หมายเหตุ 26)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณเตาหลอมเหล็กของบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเกือบทั้งจำนวนแล้วได้รับความเสียหายบางส่วน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยความเสียหายครบทั้งจำนวนแล้วจากบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 68 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบันทึกอยู่ในรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หมายเหตุ 26)

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า ณ วันที่ 31 มีนาคม ซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์โรงงานมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	42,975	42,975	-	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(4,250)	(2,102)	-	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	38,725	40,873	-	-

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนปรับปรุง	อุปกรณ์สำนักงาน	งานระหว่าง	รวม
	อาคาร	และเครื่องตกแต่ง	ก่อสร้าง	
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561</b>				
ราคาทุน	-	80,011	234	80,245
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(47,306)	-	(47,306)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	32,705	234	32,939
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-	32,705	234	32,939
ซื้อสินทรัพย์	-	409	9,365	9,774
เพิ่มจากประมาณการหนี้สินค้ำรื้อถอน	1,068	-	-	1,068
โอนสินทรัพย์	3,665	5,934	(9,599)	-
จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	(1,626)	-	(1,626)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	1,614	-	1,614
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	(2,583)	-	(2,583)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	2,103	-	2,103
ค่าเสื่อมราคา	(594)	(9,657)	-	(10,251)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	4,139	28,899	-	33,038
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>				
ราคาทุน	4,733	82,145	-	86,878
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(594)	(53,246)	-	(53,840)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	4,139	28,899	-	33,038

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนปรับปรุง	อุปกรณ์สำนักงาน	งานระหว่าง	รวม
	อาคาร	และเครื่องตกแต่ง	ก่อสร้าง	
พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562</b>				
ราคาทุน	4,733	82,145	-	86,878
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(594)	(53,246)	-	(53,840)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	4,139	28,899	-	33,038
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	4,139	28,899	-	33,038
ซื้อสินทรัพย์	-	224	-	224
จำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	(1,890)	-	(1,890)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	1,881	-	1,881
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	(18)	-	(18)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	18	-	18
ค่าเสื่อมราคา	(722)	(9,584)	-	(10,306)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	3,417	19,530	-	22,947
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>				
ราคาทุน	4,733	80,461	-	85,194
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,316)	(60,931)	-	(62,247)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	3,417	19,530	-	22,947

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

15 สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ

รายละเอียดของสินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม</b>				
ราคาทุน	2,395,713	2,395,713	-	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(538,164)	(538,164)	-	-
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์	(1,397,549)	(1,397,549)	-	-
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	460,000	460,000	-	-

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ตัดสินใจหยุดการผลิตโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (“MBF”) ของ บริษัท เอ็น.ที.เอส. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในเตาถลุง MBF มีราคาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเศษเหล็ก อีกทั้งราคายังมีความผันผวนสูง ทำให้เกิดผลเสียต่อการบริหารต้นทุนของการผลิตเหล็กผ่านเตาถลุง MBF

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการตัดสินใจขายเครื่องจักร อุปกรณ์เตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มกิจการเริ่มดำเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซื้อ ดังนั้น กลุ่มกิจการจึงจัดประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์โครงการเตาถลุง MBF พร้อมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการหาพันธมิตรสำหรับธุรกิจของกลุ่มกิจการ การขายเครื่องจักร อุปกรณ์และอะไหล่ของ MBF จึงถูกระงับชั่วคราว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหารของกลุ่มกิจการยืนยันว่ายังคงยึดถือในแผนการขายสินทรัพย์เหล่านี้ แต่ระยะเวลาที่คาดว่าจะการขายจะเสร็จสิ้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกินกว่า 1 ปี ดังนั้นผู้บริหารของกลุ่มกิจการจึงจัดประเภทสินทรัพย์เหล่านี้เป็นสินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใหม่เป็นสินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกว่าและเพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการนำเสนอในงบการเงินของปีปัจจุบัน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

	งบการเงินรวม		
	ตามที่รายงานเดิม พันบาท	การจัดประเภท รายการใหม่ พันบาท	ภายหลังการจัด ประเภทรายงานใหม่ พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	460,000	(460,000)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย - สุทธิ	-	-	460,000

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

16 ค่าความนิยม - สุทธิ

	งบการเงินรวม พันบาท
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561</b>	
ราคาทุน	5,607,769
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)	(1,491,432)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(660,323)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	3,456,014
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	3,456,014
การด้อยค่า	-
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	3,456,014
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>	
ราคาทุน	5,607,769
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)	(1,491,432)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(660,323)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	3,456,014
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>	
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	3,456,014
การด้อยค่า	-
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	3,456,014
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>	
ราคาทุน	5,607,769
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม (จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)	(1,491,432)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(660,323)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	3,456,014

ค่าความนิยมเกิดจากการซื้อบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และบริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 กลุ่มกิจการหยุดตัดจำหน่ายค่าความนิยม โดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและพบว่ามูลค่าที่คาดว่า จะได้รับคืนไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นไม่มีการด้อยค่าที่จำเป็นต้องรับรู้เพิ่มขึ้น

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกำหนดตามส่วนงาน (บริษัทย่อย)



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2562		
	เหล็กสยาม (2001) ล้านบาท	เหล็กก่อสร้างสยาม ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เหล็กสยาม (2001) ล้านบาท	เหล็กก่อสร้างสยาม ล้านบาท	รวม ล้านบาท
การปันส่วนค่าความนิยม	1,685	1,771	3,456	1,685	1,771	3,456

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้

	ค่าความนิยม จากการลงทุนใน บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	ค่าความนิยม จากการลงทุนใน บริษัท เหล็ก ก่อสร้างสยาม จำกัด
กำไรขั้นต้น <sup>1</sup>	ร้อยละ 4.5	ร้อยละ 8.3
อัตราการเติบโต <sup>2</sup>	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0
อัตราคัดลด <sup>3</sup>	ร้อยละ 10.7	ร้อยละ 10.7

1 กำไรขั้นต้นจากงบประมาณ

2 อัตราการเติบโตตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุด

3 อัตราคัดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ฝ่ายบริหารพิจารณากำไรขั้นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอัตราคัดลดต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ข้อสมมติฐานหลักที่มีผลต่อความอ่อนไหวของประมาณการกระแสเงินสด คือ อัตราการเติบโตและอัตราคัดลด

ในส่วนงานของบริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคำนวณโดยอ้างอิงจากมูลค่าจากการใช้มีจำนวนมากกว่ามูลค่าตามบัญชีอยู่ 58.22 ล้านบาท หากมีการลดอัตราการเติบโตลงร้อยละ 0.22 หรือเพิ่มอัตราคัดลดขึ้นร้อยละ 0.16 จะทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่ากับราคาตามบัญชี

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	งบการเงินรวม		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พันบาท	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง พันบาท	รวม พันบาท
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561</b>			
ราคาทุน	254,087	1,232	255,319
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(229,727)	-	(229,727)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	24,360	1,232	25,592
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	24,360	1,232	25,592
ซื้อสินทรัพย์	259	21,038	21,297
โอนสินทรัพย์	18,702	(18,702)	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	(1,081)	(1,081)
ค่าตัดจำหน่าย	(15,018)	-	(15,018)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	28,303	2,487	30,790
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>			
ราคาทุน	273,048	2,487	275,535
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(244,745)	-	(244,745)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	28,303	2,487	30,790
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	28,303	2,487	30,790
ซื้อสินทรัพย์	42	5,801	5,843
โอนสินทรัพย์	6,364	(6,364)	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	(4,162)	(1,924)	(6,086)
- ค่าตัดจำหน่ายสะสม	4,161	-	4,161
ค่าตัดจำหน่าย	(5,125)	-	(5,125)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	29,583	-	29,583
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>			
ราคาทุน	275,292	-	275,292
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(245,709)	-	(245,709)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	29,583	-	29,583

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ พันบาท	โปรแกรม	
		คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง พันบาท	รวม พันบาท
<b>ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561</b>			
ราคาทุน	245,853	1,232	247,085
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(222,872)	-	(222,872)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	22,981	1,232	24,213
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	22,981	1,232	24,213
ซื้อสินทรัพย์	259	7,984	8,243
โอนสินทรัพย์	6,211	(6,211)	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	-	(1,081)	(1,081)
ค่าตัดจำหน่าย	(14,262)	-	(14,262)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	15,189	1,924	17,113
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>			
ราคาทุน	252,323	1,924	254,247
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(237,134)	-	(237,134)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	15,189	1,924	17,113
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	15,189	1,924	17,113
ซื้อสินทรัพย์	42	-	42
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน	(4,162)	(1,924)	(6,086)
- ค่าตัดจำหน่ายสะสม	4,161	-	4,161
ค่าตัดจำหน่าย	(2,785)	-	(2,785)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	12,445	-	12,445
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>			
ราคาทุน	248,203	-	248,203
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(235,758)	-	(235,758)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	12,445	-	12,445

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	3,573	3,733	1,015	1,001
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	54,195	44,871	16,956	11,357
	57,768	48,604	17,971	12,358
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	(4,104)	(4,463)	-	-
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	(10,378)	(22,237)	-	-
	(14,482)	(26,700)	-	-
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	43,286	21,904	17,971	12,358

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	21,904	36,975	12,358	12,525
เพิ่ม(ลด)ในกำไรหรือขาดทุน	17,884	(15,847)	5,276	335
เพิ่ม(ลด)ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3,498	776	337	(502)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี	43,286	21,904	17,971	12,358

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินรวม			31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พันบาท
	1 เมษายน พ.ศ. 2562 พันบาท	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรหรือ ขาดทุน พันบาท	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พันบาท	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	736	-	-	736
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	907	-	-	907
ประมาณการหนี้สินค่ารั้อถอน	187	(36)	-	151
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	8,374	(8,374)	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	38,400	14,216	3,358	55,974
	48,604	5,806	3,358	57,768
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
เงินลงทุนเผื่อขาย	(140)	-	140	-
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	(59)	(71)	-	(130)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(8,175)	8,175	-	-
ส่วนต่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ	(18,326)	3,974	-	(14,352)
	(26,700)	12,078	140	(14,482)
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>21,904</b>	<b>17,884</b>	<b>3,498</b>	<b>43,286</b>

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินรวม			31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พันบาท
	1 เมษายน พ.ศ. 2561 พันบาท	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรหรือ ขาดทุน พันบาท	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พันบาท	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	736	-	-	736
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	907	-	-	907
ประมาณการหนี้สินค่ารั้อถอน	-	187	-	187
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	8,374	-	8,374
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	36,405	1,679	316	38,400
	38,048	10,240	316	48,604
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
เงินลงทุนเผื่อขาย	(600)	-	460	(140)
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	(473)	414	-	(59)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	(8,175)	-	(8,175)
ส่วนต่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ	-	(18,326)	-	(18,326)
	(1,073)	(26,087)	460	(26,700)
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>36,975</b>	<b>(15,847)</b>	<b>776</b>	<b>21,904</b>

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จำนวน 1,091 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,040 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจำนวน 5,457 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 5,202 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดังกล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พันบาท
	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรหรือ ขาดทุน พันบาท	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พันบาท	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรหรือ ขาดทุน พันบาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ประมาณการหนี้สินค้ำเรือถอน	187	(36)	-	151
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	12,171	5,312	337	17,820
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	12,358	5,276	337	17,971

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พันบาท
	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรหรือ ขาดทุน พันบาท	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พันบาท	เพิ่ม(ลด)ใน กำไรหรือ ขาดทุน พันบาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ประมาณการหนี้สินค้ำเรือถอน	-	187	-	187
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	12,525	148	(502)	12,171
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	12,525	335	(502)	12,358

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ามีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น บริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จำนวน 17 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 35 ล้านบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจำนวน 86 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 176 ล้านบาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนดังกล่าว จะหมดอายุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563 พันบาท	พ.ศ. 2562 พันบาท	พ.ศ. 2563 พันบาท	พ.ศ. 2562 พันบาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน	102,327	88,536	67,022	53,445
อื่น ๆ	10,243	11,090	4,185	4,161
	112,570	99,626	71,207	57,606

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

20 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	1,720,436	1,774,341	-	-
กู้เพิ่มระหว่างปี	4,725,858	8,784,302	-	900,000
ชำระคืนระหว่างปี	(5,984,567)	(8,838,207)	-	(900,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี	461,727	1,720,436	-	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจำนวนทั้งสิ้น 462 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,720 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.97 ต่อปี และร้อยละ BIBOR+2.1 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และ ร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562 : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	435,793	628,425	-	-
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 31 ข))	2,347	2,285	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	17,046	69,820	4,199	10,484
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 31 ข))	2,267	3,849	5,027	6,363
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	14,968	24,022	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	410,713	381,161	59,178	46,003
	883,134	1,109,562	68,404	62,850



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

22 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	3,685	3,713	-	-
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	14,484	14,586	-	-
ครบกำหนดเกิน 5 ปี	51,382	54,965	-	-
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต ของสัญญาเช่าการเงิน	(28,769)	(31,395)	-	-
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า การเงิน	40,782	41,869	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
- ส่วนที่หมุนเวียน	1,129	1,087	-	-
- ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	39,653	40,782	-	-
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า การเงิน	40,782	41,869	-	-

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	1,129	1,087	-	-
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	5,024	4,814	-	-
ครบกำหนดเกิน 5 ปี	34,629	35,968	-	-
	40,782	41,869	-	-

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

23 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน:				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	314,198	197,174	78,833	51,339
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	26,474	19,986	2,967	2,289
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน	340,672	217,160	81,800	53,628
(กำไร)ขาดทุนที่รวมอยู่ในกำไรจาก				
การดำเนินงาน:				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	100,714	22,397	25,810	5,973
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	8,703	2,776	974	215
	109,417	25,173	26,784	6,188
การวัดมูลค่าใหม่ที่รับรู้ใน				
(กำไร)ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	26,043	1,011	1,684	(2,512)

ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึ่งให้ผลประโยชน์แก่พนักงานในรูปการประกันระดับเงินเกษียณอายุที่จะได้รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานและเงินเดือนในที่สุดท้ายของพนักงานก่อนที่จะเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	197,174	186,158	51,339	55,648
ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลง				
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	68,332	-	16,371	-
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	28,744	18,913	8,552	6,440
ต้นทุนดอกเบี้ย	3,638	5,326	887	1,375
กลับรายการประมาณการภาวะผูกพัน				
ผลประโยชน์พนักงาน	-	(1,842)	-	(1,842)
โอนประมาณการภาวะผูกพันให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(2,224)	-	(2,224)
การวัดมูลค่าใหม่				
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ด้านประชากรศาสตร์	(1,492)	1,145	(417)	(1,517)
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติทางการเงิน	45,763	1,980	7,270	225
กำไรที่เกิดจากประสบการณ์	(18,228)	(2,114)	(5,169)	(1,220)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	(9,733)	(10,168)	-	(5,546)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี	314,198	197,174	78,833	51,339

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ ค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จะเปลี่ยนจากจำนวน 300 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้มีผลทำให้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 68 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	19,986	19,415	2,289	2,299
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	3,863	3,038	635	488
ต้นทุนดอกเบี้ย	307	527	30	52
การวัดมูลค่าใหม่				
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ด้านประชากรศาสตร์	(19)	116	(53)	(74)
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติทางการเงิน	6,220	(337)	651	(65)
กำไรที่เกิดจากประสบการณ์	(1,668)	(568)	(289)	(186)
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี	(2,215)	(2,205)	(296)	(225)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี	26,474	19,986	2,967	2,289

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
อัตราคิดลด	1.23 ถึง 1.63	2.72 ถึง 3.02	1.63	2.72
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4.78 ถึง 4.97	4.95 ถึง 5.04	4.97	5.04
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0.00 ถึง 19.00	0.00 ถึง 18.00	0.00 ถึง 19.00	0.00 ถึง 18.00

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม					
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ		เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
			การเพิ่มของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
ร้อยละ	ร้อยละ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
อัตราคิดลด	1.00	1.00	(36,238)	(21,962)	42,573	25,592
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	1.00	1.00	38,990	23,510	(33,884)	(20,539)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	1.00	1.00	(37,784)	(23,257)	17,365	10,598

  

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ		เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			
			การเพิ่มของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
ร้อยละ	ร้อยละ	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	
อัตราคิดลด	1.00	1.00	(8,137)	(5,169)	9,448	5,959
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	1.00	1.00	8,912	5,671	(7,848)	(5,018)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	1.00	1.00	(8,579)	(5,524)	3,027	1,775

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน คือ 10.84 ถึง 16.02 ปี (พ.ศ. 2562 : 9.99 ถึง 14.15 ปี)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ไม่มีการคิดลดมีดังนี้

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี พันบาท	ระหว่าง 1-2 ปี พันบาท	ระหว่าง 2-5 ปี พันบาท	เกินกว่า 5 ปี พันบาท	รวม พันบาท
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	8,941	2,989	31,237	1,253,948	1,297,115
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	2,558	2,358	10,713	76,945	92,574
รวม	11,499	5,347	41,950	1,330,893	1,389,689
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	6,818	6,100	24,502	998,751	1,036,171
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	2,238	2,348	8,014	68,849	81,449
รวม	9,056	8,448	32,516	1,067,600	1,117,620
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี พันบาท	ระหว่าง 1-2 ปี พันบาท	ระหว่าง 2-5 ปี พันบาท	เกินกว่า 5 ปี พันบาท	รวม พันบาท
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563</b>					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	2,016	-	14,184	406,700	422,900
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	406	327	1,522	16,054	18,309
รวม	2,422	327	15,706	422,754	441,209
<b>ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562</b>					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	1,547	11,894	317,309	330,750
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	299	395	1,012	13,800	15,506
รวม	299	1,942	12,906	331,109	346,256

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

24 ประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน

การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินค่าเรือถอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน	1,068	-	1,068	-
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	-	1,068	-	1,068
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,068	1,068	1,068	1,068

25 ทุนสำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ณ วันที่ 1 เมษายน	369,092	365,871	369,092	365,871
จัดสรรระหว่างปี	3,483	3,221	3,483	3,221
ณ วันที่ 31 มีนาคม	372,575	369,092	372,575	369,092

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจัดสรรได้

26 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	2,249	1,925	100	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	14,400	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	4,261	2,681	89,133	89,217
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย	68,410	41,239	-	-
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้	-	6,067	-	-
อื่น ๆ	19,490	30,011	643	711
	108,810	81,923	89,876	89,928

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563 พันบาท	พ.ศ. 2562 พันบาท	พ.ศ. 2563 พันบาท	พ.ศ. 2562 พันบาท
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ งานระหว่างทำ	204,007	554,160	-	-
ค่าวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	13,563,185	14,900,964	-	-
ค่าวัสดุและของใช้สิ้นเปลืองใช้ไป	855,552	1,275,002	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	640,181	671,392	-	-
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและค่าตัดจำหน่ายลูกกลิ้ง	492,086	518,531	13,091	24,513
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	972,420	878,355	268,920	250,923
ค่าสาธารณูปโภค	1,907,360	2,093,748	975	1,034
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	609,917	646,363	152	738
ค่าจ้างแรงงานภายนอก	190,677	208,464	-	-
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการขาย	185,001	187,293	5,745	17,039
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	62,406	53,160	8,215	8,973
ค่าเช่า	50,878	53,132	30,671	32,346
หนี้สงสัยจะสูญ	8	35,336	-	250

28 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563 พันบาท	พ.ศ. 2562 พันบาท	พ.ศ. 2563 พันบาท	พ.ศ. 2562 พันบาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษี สำหรับปี	81,373	25,282	-	-
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	81,373	25,282	-	-
เพิ่มในสินทรัพย์ภาษีเงินได้				
รายการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)	(5,806)	(10,240)	(5,276)	(335)
เพิ่ม(ลด)ในหนี้สินภาษีเงินได้				
รายการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)	(12,078)	26,087	-	-
รวมภาษีเงินได้รายการตัดบัญชี	(17,884)	15,847	(5,276)	(335)
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	63,489	41,129	(5,276)	(335)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2563 พันบาท	พ.ศ. 2562 พันบาท
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	110,589	(147,752)
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 20)	22,118	(29,550)
ผลกระทบ:		
- ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้บันทึกเป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและการตัดรายการระหว่างกัน	64,782	85,263
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	1,043	610
- ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้ 2 เท่า	(2,026)	(2,596)
- การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(22,428)	(12,598)
ภาษีเงินได้	63,489	41,129
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563 พันบาท	พ.ศ. 2562 พันบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	64,397	64,088
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 20)	12,879	12,818
ผลกระทบ:		
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	426	659
- ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้ 2 เท่า	(601)	(1,214)
- การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(17,980)	(12,598)
ภาษีเงินได้	(5,276)	(335)

อัตรากำไรที่แท้จริงถัวเฉลี่ยที่ใช้สำหรับกลุ่มกิจการและบริษัทคือ อัตราร้อยละ 20 ถึงร้อยละ (8) และร้อยละ (8) ตามลำดับ (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 19 ถึงร้อยละ (1) และร้อยละ (1) ตามลำดับ)



บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ภาษีเงินได้ที่ลด/(เพิ่ม)ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2562		
	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษี ลด/(เพิ่ม) พันบาท	หลังภาษี พันบาท	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษี ลด/(เพิ่ม) พันบาท	หลังภาษี พันบาท
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ	(26,043)	3,358	(22,685)	(1,010)	316	(694)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ เงินลงทุนเพื่อขาย	(1,200)	140	(1,060)	(2,300)	460	(1,840)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>	<b>(27,243)</b>	<b>3,498</b>	<b>(23,745)</b>	<b>(3,310)</b>	<b>776</b>	<b>(2,534)</b>
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน		-			-	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 18)		3,498			776	
		<u>3,498</u>			<u>776</u>	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2562		
	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษี ลด/(เพิ่ม) พันบาท	หลังภาษี พันบาท	ก่อนภาษี พันบาท	ภาษี ลด/(เพิ่ม) พันบาท	หลังภาษี พันบาท
การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ	(1,684)	337	(1,347)	2,511	(502)	2,009
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>	<b>(1,684)</b>	<b>337</b>	<b>(1,347)</b>	<b>2,511</b>	<b>(502)</b>	<b>2,009</b>
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน		-			-	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 18)		337			(502)	
		<u>337</u>			<u>(502)</u>	

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

29 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	47,878	(188,181)	69,673	64,424
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848	8,421,540,848
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.01	(0.02)	0.01	0.01

30 เครื่องมือทางการเงิน

30.1 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 มีนาคม กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2562		
	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31 มีนาคม
	สินทรัพย์ ทางการเงิน พันบาท	หนี้สิน ทางการเงิน พันบาท		สินทรัพย์ ทางการเงิน พันบาท	หนี้สิน ทางการเงิน พันบาท	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	186,249	34,232	32.67	101,027	74,198	31.81
ยูโร	-	16,313	35.96	-	12,701	35.72
ปอนด์สเตอร์ลิง	-	60	40.28	-	732	41.61
ฟรังก์สวิส	-	-	33.98	-	392	31.95
โครนาสวีเดน	-	57	3.25	-	73	3.42
เยน	-	49	0.30	-	43	0.29
รูปีอินเดีย	-	2,267	0.43	-	2,342	0.46
เหรียญสิงคโปร์	5	-	22.94	5	-	23.47
หยวน	-	188	4.60	-	-	-

  

สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2562		
	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31 มีนาคม
	สินทรัพย์ ทางการเงิน พันบาท	หนี้สิน ทางการเงิน พันบาท		สินทรัพย์ ทางการเงิน พันบาท	หนี้สิน ทางการเงิน พันบาท	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	470	-	32.67	457	32	31.81
รูปีอินเดีย	-	2,267	0.43	-	2,300	0.46

## บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

#### 30.2 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน (พ.ศ. 2562 : 8 เดือน) ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2562	
	จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ระบุในสัญญา	มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก(เชิงลบ) พันบาท	จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ระบุในสัญญา	มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก(เชิงลบ) พันบาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	179,000	185	430,000	100
สกุลเงินยูโร	137,000	308	300,000	32

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งครบกำหนดไม่เกิน 2 เดือน (พ.ศ. 2562 : ไม่มี) ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2562	
	จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ระบุในสัญญา	มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก(เชิงลบ) พันบาท	จำนวนเงินตราต่างประเทศที่ระบุในสัญญา	มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก(เชิงลบ) พันบาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	3,500,000	(2,163)	-	-

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากำหนดโดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคารคู่สัญญาของกลุ่มกิจการเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

#### 31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือบริษัท ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
T S Global Holdings Pte. Ltd.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	ผลิตเหล็กถลุงและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด	ผลิตเหล็กเส้น	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิต รั้วจางผลิต จำหน่าย และซื้อมาขายไป สินค้าเหล็กเส้น เหล็กถลุง และ เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
NatSteel Trade International Pte. Ltd.	ซื้อมาขายไป	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
NatSteel Recycling Pte. Ltd.	ซื้อมาขายไป	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata International Metals Asia Ltd.	ซื้อมาขายไป	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
T S Asia (Hong Kong) Ltd.	ซื้อมาขายไป	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Refractories Ltd.	ผลิตวัสดุทนไฟ	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
NatSteel Holdings Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Steel UK Ltd.	ผลิตเหล็ก	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata International Singapore Pte. Ltd.	ซื้อมาขายไป	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Steel IJmuiden BV	ผลิตเหล็ก	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
บริษัท ทาธา คอนซัลแทนซ์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านซอฟต์แวร์	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Consultancy Services Ltd.	บริการด้านซอฟต์แวร์	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Services Limited	บริการด้านการอบรม	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Sons Private Limited	การลงทุนและให้บริการด้านที่ปรึกษา	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Steel Resources Australia Pte. Ltd.	บริการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata NYK Shipping Pte. Ltd.	ขนส่ง	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Mjunction Services Limited	ค้าขายและบริการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
T S Global Procurement Co. Pte. Ltd.	ซื้อมาขายไป	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Steel International (UK) Ltd.	ขนส่ง	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Steel Nederland Services B.V.	ผลิตเหล็ก	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata South East Asia Limited	ผลิตเหล็ก	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
บริษัท ที เอส เอ็น วัร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata International Limited	ซื้อมาขายไป	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Steel Processing and Distribution Limited	แปรรูปและจัดจำหน่ายเหล็ก	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Projects Limited	งานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.	ซื้อมาขายไป	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Natsteel (Xiamen) Ltd.	ผลิตเหล็ก	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
บริษัท ทาธา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านไอที	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Technologies Pte. Ltd.	บริการด้านไอที	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
บริษัท ทาธา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายยานยนต์	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
บริษัท ทาธา คอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โทรคมนาคม	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata International West Asia DMCC	ซื้อมาขายไป	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata AIG General Insurance Co., Ltd.	ประกันภัย	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
Tata Power Co., Ltd.	ผลิต ส่ง และแจกจ่ายไฟฟ้า	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการต่อไปนี้ เป็นรายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย				
Tata Steel Limited	762,299	1,370,187	-	-
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	452,053	733,214	-	-
NatSteel Holdings Pte. Ltd.	3,774	4,568	-	-
บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	282,700	329,599	-	-
Tata Projects Limited	179	14,059	-	-
รวม	1,501,005	2,451,627	-	-
<b>ดอกเบี้ยรับ</b>				
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	-	-	-	4
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	85,446	86,679
รวม	-	-	85,446	86,683
<b>รายได้ค่าบริการจัดการ</b>				
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	-	-	87,580	85,241
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด	-	-	160,256	158,265
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	157,900	184,704
รวม	-	-	405,736	428,210

บริษัททำสัญญาบริการกับบริษัทย่อย โดยเรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดในสัญญาซึ่งคำนวณโดยวิธีราคาทุนบวกกำไร

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม</b>				
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
<b>ซื้อ</b>				
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	-	4,970	-	-
NatSteel Recycling Pte. Ltd.	-	97,695	-	-
Tata International Metals Asia Ltd.	1,137,852	1,000,194	-	-
Tata International Limited	18,518	13,976	-	-
Tata International West Asia DMCC	21,680	5,264	-	-
NatSteel Holdings Pte. Ltd.	-	129,206	-	-
รวม	1,178,050	1,251,305	-	-
<b>ซื้อสินทรัพย์</b>				
บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	3,370	-	3,370
<b>ดอกเบี้ยจ่าย</b>				
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	-	-	4,315	2,627
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด	-	-	26,577	26,254
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด	-	-	464	-
รวม	-	-	31,356	28,881
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม</b>				
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>				
Tata Steel Limited	1,004	72	1,004	72
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	-	266	-	-
Tata Sons Private Limited	16	1,051	16	1,051
Mjunction Services Limited	-	55	-	55
Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.	-	392	-	392
บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	54	99	54	99
รวม	1,074	1,935	1,074	1,669
<b>ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</b>				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	64,404	63,492	64,404	63,492
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	29,487	21,197	29,487	21,197
รวม	93,891	84,689	93,891	84,689

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ที่เกิดจากการขาย/ซื้อสินค้า การให้บริการ และอื่น ๆ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
<b>ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	-	-	2,316	1,877
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด	-	-	4,187	3,485
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	4,173	4,066
Tata Steel Limited	171,989	-	-	-
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	543	12,523	-	-
บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	53,664	45,862	-	-
รวม	226,196	58,385	10,676	9,428
<b>ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
Tata Steel Limited	23	23	23	23
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	-	-	1,235	7
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด	-	-	2,137	44
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	10,262	7,085
บริษัท ทาตา คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	21	21	21	21
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	-	199	-	199
บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	-	85	-	85
รวม	44	328	13,678	7,464
<b>เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
Tata Steel Limited	2,347	2,285	-	-
<b>เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
Tata Steel Limited	2,267	2,300	2,267	2,300
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	-	-	270	398
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด	-	-	2,470	2,035
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	20	81
บริษัท ทาตา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	1,549	-	1,549
รวม	2,267	3,849	5,027	6,363

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ค) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	-	-	2,441,051	2,780,640
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิระหว่างปี	-	-	651,033	(339,589)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี	-	-	3,092,084	2,441,051

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยจำนวนทั้งสิ้น 3,092 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 2,441 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 3.0 ต่อปี) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ระบุวันครบกำหนด

ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	-	-	1,839,824	1,913,950
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิระหว่างปี	-	-	278,531	(74,126)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี	-	-	2,118,355	1,839,824

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยจำนวนทั้งสิ้น 2,118 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,840 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.50 ต่อปี) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ระบุวันครบกำหนด



## 32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรเรื่องการประเมินเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 16 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของบริษัทย่อยดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยบริษัทย่อยประมาณการกำไรสุทธิสำหรับปีดังกล่าวขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่ทำได้จริง โดยบริษัทย่อยเห็นว่าเหตุอันควรเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังที่ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิดังกล่าวต่ำไป บริษัทย่อยได้ทำการยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมสรรพากร และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งปฏิเสธคำขออุทธรณ์อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศาลภาษีอากรกลางมีคำวินิจฉัยที่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กรมสรรพากรจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการยื่นแก้อุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องดังกล่าวยังไม่มียุติ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่มีรายการเงินเพิ่มที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม จึงยังไม่ได้นับที่ประมาณการหนี้สินดังกล่าวในงบการเงิน

## 33 ภาระผูกพัน

### 33.1 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรม และ Bureau of Indian Standards ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 จำนวน 283 ล้านบาท และ 350 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ

### 33.2 ภาระผูกพันเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
อาคารและอุปกรณ์	23,562	68,057	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	3,799	-	-

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

**33.3 ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า**

ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

กลุ่มกิจการทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้สำหรับที่ดิน อาคารสำนักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำนักงาน โดยจำนวนเงินขั้นต่ำที่กลุ่มกิจการต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได้มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ภายใน 1 ปี	71,284	34,515	25,981	18,308
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	176,333	37,574	30,161	23,747
เกินกว่า 5 ปี	500,085	-	-	-
	747,702	72,089	56,142	42,055

**33.4 ภาวะผูกพันจากการทำเลตเตอร์ออฟเครดิต**

เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	พัน	พัน	พัน	พัน
สกุลเงิน				
ดอลลาร์สหรัฐ	1,266	680	-	-
ยูโร	275	355	-	-

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

34 การวัดมูลค่ายุติธรรม

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลำดับชั้น มูลค่า ยุติธรรม	เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก (เชิงลบ) ณ วันที่		มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก (เชิงลบ) ณ วันที่			
	31 มีนาคม พ.ศ. 2563	31 มีนาคม พ.ศ. 2562	31 มีนาคม พ.ศ. 2563	31 มีนาคม พ.ศ. 2562		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
1. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้า (แสดงรวมเป็นสินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น)	494	138	-	-	ระดับ 2	ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้นรอบ ระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ตามสัญญา ซึ่งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของคู่สัญญาต่าง ๆ
2. เงินลงทุนเพื่อขาย	-	1,200	-	-	ระดับ 1	เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถ เข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
1. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้า (แสดงรวมเป็นหนี้สินหมุนเวียน อื่น)	2,163	6	-	-	ระดับ 2	ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้นรอบ ระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ตามสัญญา ซึ่งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของคู่สัญญาต่าง ๆ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

35 การส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มกิจการได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 บัตร เลขที่ 2084(8)/2550 และ 9018(2)/2557 และ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ตามลำดับ สำหรับการลงทุนในการผลิตเหล็กถลุง น้ำเหล็ก เหล็กถลุง เหล็กขนาดกลาง และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ประกอบด้วย

- ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมโดยมีกำหนดเวลาสามปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

รายได้จากการขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำแนกตามกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		
	ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน พันบาท	ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน พันบาท	รวม พันบาท
รายได้จากการขายในประเทศ	-	18,288,118	18,288,118
รายได้จากการส่งออก	-	1,836,613	1,836,613
รวมรายได้	-	20,124,731	20,124,731

  

	งบการเงินรวม		
	พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)		
	ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน พันบาท	ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน พันบาท	รวม พันบาท
รายได้จากการขายในประเทศ	-	19,753,096	19,753,096
รายได้จากการส่งออก	-	2,469,270	2,469,270
รวมรายได้	-	22,222,366	22,222,366